

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.35 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก ชั้น 2

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายมานิตย์ นอกสระ	ประธานสภา อบต. โนนกก	มานิตย์ นอกสระ	
2	นายเกียรติชัย นอกสระ	รองประธานสภา อบต. โนนกก	เกียรติชัย นอกสระ	
3	นางทองไข่ ชินรัตน์	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 7	ทองไข่ ชินรัตน์	
4	นายสืบพงษ์ สมบัติหลาย	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 9	สืบพงษ์ สมบัติหลาย	
5	นายสมชาย เลิศขามป้อม	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 3	สมชาย เลิศขามป้อม	
6	นางถวิล หารงไชย	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 3	ถวิล หารงไชย	
7	นางสาวลำไย ยืนยาว	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 6	ลำไย ยืนยาว	
8	นายถวัลย์ พิบูลย์สังข์	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 5	ถวัลย์ พิบูลย์สังข์	
9	นายประดิษฐ์ เค้าเขียว	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 6	ประดิษฐ์ เค้าเขียว	
10	นายสมใบ นามโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 4	สมใบ นามโพธิ์	
11	นายธนุสร ลอยเมืองกลาง	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 9	ธนุสร ลอยเมืองกลาง	
12	นายเพ็ง ล้านน้อย	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 10	เพ็ง ล้านน้อย	
13	นายกุศล ทาทักดี	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 8	กุศล ทาทักดี	
14	นายสมศักดิ์ อินตาหามแห	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 5	สมศักดิ์ อินตาหามแห	
15	นายสุรียา วิญญาสงค์	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 10	สุรียา วิญญาสงค์	
16	นายอำมร พลชาติ	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 1	อำมร พลชาติ	
17	นายสัมฤทธิ์ ดีหามแห	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 2	สัมฤทธิ์ ดีหามแห	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	-	หมายเหตุ
1	นายสุพล นามโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 2	-	ลา

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	นายศุภกรณ์ วังสระ	นายก อบต. โนนกอก	ศุภกรณ์ วังสระ	
2	ส.ต.ท.อุเทน สถาน	ปลัด อบต. โนนกอก	ส.ต.ท.อุเทน สถาน	
3	ว่าที่ร.ต.มงคล ศิลประกอบ	ผอ.ร.ร.บ้านสระฯ	ว่าที่ร.ต.มงคล ศิลประกอบ	
4	นายวัชรินทร์ ทองคนทา	ผอ.ร.ร.บุปผาราม	วัชรินทร์ ทองคนทา	
5	นายพลพรรณ ภูสีดาว	รอง ผอ.ร.ร. โนนกอกวิทยา	พลพรรณ ภูสีดาว	
6	นางจันทร์รัก คุ่มสุวรรณ	ผช.ผอ.บ.เมืองกลาง หมู่ที่ 1	จันทร์รัก คุ่มสุวรรณ	
7	นางนงนุช เอกทัศน์	ผอ.ร.ร.บ้านโสกเชือกฯ	นงนุช เอกทัศน์	
8	นายประจวบ ใสดี	ผอ.ร.ร.บ้านเมืองกลางวิทยา	ประจวบ ใสดี	
9	นายวศิน กางสูงเนิน	รองนายก อบต. โนนกอก	วศิน กางสูงเนิน	
10	นายสุวรรณ โคตรโนนกอก	เลขานุการ นายก อบต. โนนกอก	สุวรรณ โคตรโนนกอก	
11	น.ส.พัชกร อุกแก้ว	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญการ	พัชกร อุกแก้ว	
12	นายเดชจักรภพ แจ็งคำ	ผอ.ร.ร.บ้านโนนเห็ดไค	เดชจักรภพ แจ็งคำ	
13	น.ส.ดวงนภา เพชรวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพ	ดวงนภา เพชรวิเศษ	

เริ่มประชุม เวลา 09.35 น.

นายมานิตย์ นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก ได้แจ้งว่าวันนี้เป็นการประชุมสภา อบต. โนนกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญที่จะให้ที่ประชุมสภา อบต. โนนกอก พิจารณา และแจ้งว่ามีระเบียบวาระการประชุมอะไรบ้าง แล้วได้ประชุมตามระเบียบวาระ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายมานิตย์ นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก 1. ขอเชิญท่านสมาชิก อบต. โนนกอก ทุกท่าน และ ผู้เข้าร่วมการประชุม ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโสกเชือกนกกเจ้าพัฒนา

2. ขอเชิญข้าราชการที่โอนย้ายมารับตำแหน่งที่ อบต. โนนกอก รายงานตัวต่อที่ประชุม

น.ส.พัชกร อุกแก้ว ได้โอนย้ายมาจากกรุงเทพมหานคร มาบรรจุที่อบต. โนนกอก ในตำแหน่ง เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ้านเคื่อ

ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัด อบต. โนนกอก 1. ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวัน เจริญพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ทางออนไลน์ ที่ WWW.royaloffice.th

2. แจ้งภารกิจที่ศูนย์ CI ตำบลโนนกกอก ที่บ้านโสกเชือก จะมีอยู่ 4 อาคาร อาคารที่ 1 ที่เป็นห้องกระจก เป็นอาคารผู้ป่วยหญิงที่ออกมาจากโรงพยาบาลสนาม ศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้านยาง ที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวไม่มีอาการมาที่ศูนย์ CI ต.โนนกกอก ดูแลต่อจากเจ้าหน้าที่ รพสต.โนนกกอก แล้วไม่มีเชื้อได้กลับบ้าน อาคารที่ 2 อาคารผู้ป่วยชายที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวไม่มีอาการมาที่ศูนย์ CI ต.โนนกกอก ดูแลต่อจากเจ้าหน้าที่ รพสต.โนนกกอก แล้วไม่มีเชื้อได้กลับบ้าน อาคารที่ 3 เป็นอาคารผู้ป่วยชายที่ทราบผลจากตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาล คือผลจากห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาล ไม่ใช่การคัดกรองจากที่เร่งด่วน ที่รถตู้ชีพ อบต. ไปรับมาจากกทม.และจังหวัดอื่น ๆ แล้วมาพักคอยคัดกรองจากเพื่อรอเข้าเตียงไปรักษาจากโรงพยาบาลก่อน อีกอาคารคืออาคารที่ 4 เป็นอาคารยกสูงก็เป็นอาคารของผู้ป่วยหญิงเพื่อรอเข้าเตียงไปรักษาจากโรงพยาบาล

นายสุภกรณ์ วังสระ นายก อบต.โนนกกอก 1. ขอชี้แจงระบบผู้ป่วยที่เข้าที่ศูนย์ CI ตำบลโนนกกอก ผู้ป่วยที่จะมาพักคอยรอเตียงเพื่อเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาล ต้องมีผลจากตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาล คือผลจากห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาล ไม่ใช่ผลตรวจด้วยมือ เพราะผลตรวจด้วยมือจะยังไม่เข้ามาคอยเตียงที่ศูนย์ CI ตำบลโนนกกอก เรื่องอาหารที่จะให้ผู้ป่วยรับประทาน ถ้าผู้ป่วยอาการสีเขียวมารักษาต่อทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาให้ผู้ป่วย แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มาพักคอยรอเตียง ทางญาติจะนำอาหารมาให้และทางศูนย์ CI ตำบลโนนกกอก จะจัดหาถุงยังชีพและน้ำดื่มซึ่งก็นำมาจากผู้ที่มีจิตศรัทธามารับบริจาคให้กับศูนย์ CI ต.โนนกกอก คนละ 1 ถุง ต่อวัน

2. ตอนนี้ อบต.โนนกกอก ได้รับแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่เหลือจ่ายจากโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ ที่เหลือจ่ายจากโครงการคสล.บ้านสระ ขอนำไปดำเนินการต่อที่ถนนโสกเดือนห้า - ห้วยหวาย งบประมาณ 1,140,000 บาท และที่เหลือจ่ายจากถนน คสล.บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ขอไปดำเนินการต่อถนน คสล.บ้านเมืองกลาง ต่อเชื่อมถนนเส้นเดิม งบประมาณ 2,944,000 บาท

3. ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเศรษฐกิจฐานราก เป็นการฝึกอบรมอาชีพ งบประมาณ 700,000 บาท และเป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน ถนนคสล. เส้นทางบ้านนกเจ้า เชื่อมต่อถนนคสล.บ้านสระ ประมาณ 1,300,000 บาท

4. ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ปี 2565 เป็นโครงการถนนคสล.เส้นทางภูกระแต แลฝายลำห้วยยาง

นายสุวรรณ โคตร โนนกกอก เลขานุการนายก อบต.โนนกกอก ได้รับการประสานจากผู้ที่ดำเนินการเกษตรยุคใหม่ ให้คัดเลือกเกษตรกร หมู่บ้านละ 1 คน เพื่อมารับฟังการชี้แจง ที่หอประชุม อบต.โนนกกอก วันที่ 12 สิงหาคม 2564

น.ส.ดวงนภา เพชรวิเศษ พยาบาลจาก รพสต.โนนกกอก 1. ผู้ที่จะเข้ามาพักคอย ศูนย์ CI ตำบลโนนกกอก เพื่อรอเตียงเพื่อจะเข้าไปรักษาต่อที่ ต้องเป็นผลที่คัดกรองด้วยหน่วยงานของโรงพยาบาล ไม่ใช่ผลทดสอบด้วยมือและวันนี้ก็จะมารักษาต่อที่ศูนย์ CI ตำบลโนนกกอก หลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลสนาม อบต.บ้านยาง จำนวน 5 คน บางทีจะส่งมาก่อน 17.00 น. แต่บางวันก็มาส่งหลัง 17.00 น.ที่มา ส่งผู้ป่วยเพราะรถกู้ชีพของ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ มีจำนวนจำกัด บางทีก็ติดภารกิจไปรับ – ส่งผู้ป่วยที่ตำบลอื่น

2. ช่วงต้นเดือนหน้า คือต้นเดือนกันยายน 2564 จะมีผอ.รพสต.โนนกกอก มารับตำแหน่งใหม่ และ

3. ทางรพสต.โนนกกอก ส่งผู้สูงอายุเข้าประกวด คือ คุณพ่อธำรง จิตการุณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขตที่ 9 รอสถานการณ์โควิดดีขึ้นอาจจะมีการเข้ารับรางวัล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายมานิตย์ นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต.โนนกกอก

ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัด อบต.โนนกกอก รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ การประชุมสภา อบต.

โนนกกอก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีสาระสำคัญที่สภา อบต.

โนนกกอก ได้มีมติเห็นชอบ รวมทั้งอนุมัติ เรื่องที่เสนอใหม่ คือ เรื่อง เสนอใหม่ คือ เห็นชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับที่ เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –

พ.ศ. 2570) เห็นชอบขอใช้พื้นที่ป่า เพื่อก่อสร้างวัดธรรมสถาน โพธิธรรม และวัดป่าสระแก้ว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 3 ลงนารับรองครบ ทั้ง 3 มีการแก้ไข

มติที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทุ้งถาม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง พิจารณาแล้วเสร็จ ไม่มี

นายมานิตย์ นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอใหม่ เป็นการเสนอร่าง

ข้อบัญญัติ อบต.โนนกกอก เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเลื่อนไป

พิจารณาในการประชุมวันต่อไป

นายมานิตย์ นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ ขอเชิญที่

ประชุม เสนอ

ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัด อบต.โนนกกอก 1. ตามที่ อบต.โนนกกอกได้ส่งแผนงานโครงการ ผันน้ำจากคลอง

ชลประทาน ณ บ้านโนนสังข์ ตำบลบ้านบัว แล้วผันไปทางทิศตะวันออก ผ่านบ้านโนนสังข์ บ้าน

หามแห ตำบลบัว แล้วเชื่อมเข้าเขตตำบลโนนกกอกที่บ้านโสกเชือก บ้านนกเจ้า บ้านเมืองกลาง แล้ว

ปลายทางมาสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำภูกระแต ส่วนการผันน้ำไปทางทิศตะวันตกจากคลองชลประทาน

ผ่านบ้านโนนสังข์ บ้านหามแห ตำบลบัว แล้วเชื่อมเข้าเขตตำบลโนนกกอก ที่โนนเห็ดไคล บ้าน

เปื่อย เข้าเขตบ้านสระมาทางดินเขา แล้วปลายทางมาสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำ โสภคือน้ำ บ้านสระ หมู่ที่ 10 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นั้น เจ้าหน้าที่จาก อบจ.ชัยภูมิ ขอให้หมู่บ้านที่โครงการ ผ่าน จัดทำประชุมประชาคมหมู่บ้าน แล้วส่งให้ อบต. โนนกอกเพื่อส่งต่อไปกับอบจ.ชัยภูมิต่อไป

2. ได้รับการประสานจากท่านสจ.วรรณทร พงษ์ธีระกุล ว่า ถ้าหมู่บ้านใดเกิดความแห้งแล้ง น้ำประปาไม่พอใช้ ต้องการที่จะให้ อบจ.ชัยภูมิมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขอให้จัดทำประชุมประชาคมหมู่บ้านทำหนังสือผ่าน อบต. โนนกอก เพื่อส่งต่อไปกับ อบจ.ชัยภูมิ ต่อไป

นายสมชาย เลิศขามป้อม สมาชิก อบต. โนนกอก หมู่ที่ 3 1.หลังจากเลิกประชุม ขออนุญาตเรียนเชิญร่วม ถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนบ้าน โสภเชือกนงเจ้าพัฒนา

2. หลังจากก่อสร้างฝายน้ำล้นวังลึก บ้าน โสภเชือกไปแล้ว ปรากฏว่ามีดินท้ายฝายด้านซ้าย ประตูทรุดตัวลงมา ขอให้ผู้รับจ้างนำดินมาเสริมเพราะอาจเกิดเหตุที่ดินทรุดกัศเขาจะถนง ไปมากกว่านี้ได้

3. ได้เคยแจ้งให้ อบต. โนนกอก ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาช่วยซ่อมแซมระบบน้ำประปา หมู่ที่ 3 แต่ผู้รับจ้างก็ไม่ดำเนินการ มีอยู่ครั้งหนึ่ง ผู้รับจ้างได้นำท่อพีวีซี เพื่อต่อท่อลงไปอีก แต่ผู้รับจ้างก็นำท่อมาว่าไว้เฉย ๆ ไม่มาดำเนินการใด ๆ ต่อ ทางคณะกรรมการก็เลยนำท่อไปเก็บไว้กลัวจะหาย ผู้รับจ้างมาคุยท้อ ไม่มีทีนี้ที่ว่าทางกองช่างของอบต.เอาท่อมาต่อลงไปแล้ว ก็ไม่ได้ถามกัน ท้ายที่สุดก็เลยไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทางคณะกรรมการประปาก็เลยจะเสนอว่า จะนำท่อพีวีซีมาต่อลงไปอีก เพื่อ มีน้ำ โดยจะไม่ไปแตะต้องระบบอื่นใดของประปาจะได้หรือไม่

นายอำมร พลชาติ สมาชิก อบต. โนนกอก หมู่ที่ 1 1. ขอขอบคุณ อบต. โนนกอก โดยเฉพาะนายก อบต. โนนกอก ที่ได้ นำงบประมาณไปช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนทางเข้าบ้านเมืองกลาง หลังจากที่ได้ฝนตกลงมาปรากฏว่าไม่มีน้ำท่วมขังเลย จะมีแต่ขยะที่ลอยมากับน้ำอุดตันท่อระบาย แต่เมื่อนำขยะออกน้ำก็ไหลสะดวก

2. ในวันก่อนได้ไปช่วยอยู่เวรรักษาความสงบที่ศูนย์ CI มีปัญหาขยะ ที่มีสุนัขมาคุ้ยเขี่ยหรือคาบหนี ตกเรียรด กลัวว่าจะคาบขยะติดเชื้อไปตกเรียรดที่อื่น

นายวัชรินทร์ ทองคนทา ผอ.ร.ร.บุปผาราม ขอขอบคุณนายก อบต. โนนกอก ที่ช่วยดำเนินการ โลกหนองนา โมเดลของโรงเรียนบุปผาราม จนได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ก็มีหลายหน่วยงานมาศึกษาดูงานไปแล้ว และในปีต่อไปก็ขอความอนุเคราะห์นำงบประมาณไปช่วยดำเนินการต่อให้ด้วย โดยเฉพาะด้านหน้าเป็นปรอททึบ อยากเปิดวิสัยทัศน์ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้คนผ่านไปมามองเห็นกิจกรรมของพื้นที่

นายสมไบ นามโพธิ์ สมาชิก อบต. โนนกอก หมู่ที่ 4 ขอให้ทางอบต. โนนกอก ช่วยนำแผนงาน โครงการของ หมู่ที่ 4 เพื่อขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดำเนินการ โดยเฉพาะถนน คสล. ไปทางท่ากัจจัน และทางไป ตาดโตน ด้วย

นายพลพรรณธ์ ภูสีดาว รอง ผอ.ร.ร. โนนกอกวิ ทยา เดิมถนนทางเข้าโรงเรียน โนนกอกวิ ทยา ทางอบจ.ชัยภูมิ
ว่าจะนำงบประมาณมาดำเนินการให้ ภายหลังแจ้งมาว่าไม่มีงบประมาณ ดังนั้น จึงขอให้ทาง อบต.
โนนกอก ช่วยนำงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมให้ด้วย

นายเดชจักรภพ แจ็งคำ ผอ.ร.ร.บ้าน โนนเห็ดไคล ช่วยให้ อบต. โนนกอกดูแลเรื่องงบประมาณอาหารกลางวัน
ไตรมาสที่ 4 ให้ด้วยว่ามีการจัดสรรมาหรือยัง และมีข่าวทางออนไลน์ว่าทางรัฐบาลจะอุดหนุนเงิน
งบประมาณให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนคนละ 2,000 บาท เมื่อมีรายละเอียดจะนำเรียนให้กับ
ผู้ปกครองให้ทราบขั้นตอนการรับเงินอีกครั้ง

นายสัมฤทธิ์ ดีหามแห สมาชิก อบต. โนนกอก หมู่ที่ 2 ขอขอบคุณท่านนายก อบต. โนนกอกที่มีความตั้งใจ
จริงช่วยติดตามดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนน้ำประปาของชาวบ้านนงเจ้า หมู่ที่ 2 และขอฝาก
อีกเรื่องในโอกาสต่อไปข้างหน้า ถ้า อบต. โนนกอก จัดทำแผนงาน โครงการถนนแอสฟัลติก ขอให้
เพิ่มงบประมาณ จัดทำเส้นจราจรแบ่งกลางถนนด้วย

นายศุภกรณ์ วังสระ นายก อบต. โนนกอก 1. เรื่องดินทรุดผายน้ำล้นวงลิก บ้าน โสภเชือก จะได้ประสาน
แจ้งผู้รับจ้างให้

2. การแจ้งให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแซมระบบน้ำประปา หมู่ที่ 3 นั้น แจ้งไปแล้วก็ไม่มา
ดำเนินการแก้ไขให้ ถ้าอบต. โนนกอกนำเงินประกันสัญญามาดำเนินการแทนผู้รับจ้าง ก็ไม่สามารถทำ
ได้ เพราะเป็นหนังสือค้ำของธนาคาร ไม่ใช่เงินสด คณะกรรมการหมู่บ้านก็อย่าไปทำอะไร โดยพลละ
การในช่วงนี้ เมื่อจะหมดการประกันสัญญา จะแจ้งให้ผู้รับจ้างมาแก้ไข ถ้าไม่มาก็เบิกจ่ายเงิน
ประกันสัญญาไม่ได้ อาจมีหนทางที่อบต. จะดำเนินการแก้ไขให้ต่อไป

3. ปัญหาขยะ ที่มีสุนัขมาคุ้ยเขี่ยที่ศูนย์ CI ก็ขอร้องให้อปพร. และอสม. ช่วยกันเป็นพิเศษ
และไม่ว่าปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในศูนย์ CI ตำบล โนนกอก ทั้ง อปพร. และอสม. ที่ไปอยู่เวรแต่ละวัน
ต้องช่วยกัน บางคนกลัวเกินเหตุ ไม่หิยจับช่วยอะไรเลยในศูนย์อำนวยการ แต่งงานด้านการรักษา
งานดูแลคนไข้เป็นเรื่องของ เจ้าหน้าที่รพสต. และอีกด้านหนึ่งก็รับทราบปัญหาไว้ก็จะรีบไปแก้ไข
ในเรื่อง ขยะอีกทางหนึ่ง

4. โตกหนองนาบุพผาราม นั้น เร็ว ๆ นี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ก็รับปากว่าจะ
สนับสนุนปรับปรุงเป็นศูนย์การเรียนรู้อีกทางหนึ่ง แต่งบประมาณในครั้งต่อไปถ้าหากมีใน
แผนพัฒนาที่จะนำงบประมาณไปช่วยเหลือต่อไป

5. ถนนทางเข้าโรงเรียน โนนกอกวิ ทยา ทาง อบต. โนนกอก กำลังดำเนินการที่จะให้ทางที่ดิน
มารังวัดสอบเขตทางสาธารณะอยู่ ถ้าหากเกิดความชัดเจนในเส้นทางแล้ว หากได้รับการยืนยันจาก
ทางอบจ.ชัยภูมิว่า ไม่มีงบประมาณดำเนินการทางอบต. โนนกอกก็จะพิจารณา ช่วยนำงบประมาณ
มาปรับปรุงซ่อมแซมให้ในโอกาสต่อไป

6. งบประมาณในเรื่อง การอุดหนุนอาหารกลางวันของ โรงเรียนประถมขอให้ปลัด อบต.ชี้แจง ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัด อบต. โนนกอก งบประมาณในเรื่อง การอุดหนุนอาหารกลางวันของ โรงเรียน ประถม จะไปตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณก่อน แต่ถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว ก็ จะรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้

นายมานิตย์ นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก ถ้าไม่มีท่านใดในที่ประชุม แจ้งเรื่อง อื่น ๆ อีก ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2564 อยู่ในห้วงสมัย ประชุมสภา อบต. โนนกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 จะขอนัดแจ้งประชุมในวันประชุมสภา อบต. โนนกอก ใน วันต่อไป ให้ที่ประชุมทราบ โดยไม่มีหนังสือแจ้งเชิญประชุมอีก แต่จะออกหนังสือเชิญประชุมเพียงท่าน เดียว คือ นายสุพล นามโพธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 เพราะลามาประชุมในวันนี้ วันที่ประชุมในวันต่อไป คือ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ขอปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา 10.50 น.

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.



(อุเทน สถาน)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ปลัด อบต. โนนกอก / เลขานุการสภา อบต. โนนกอก

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประดิษฐ์ คำเขียว)

สมาชิก อบต. โนนกอก หมู่ที่ 6

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสีบพงษ์ สมบัติหลาย)

สมาชิก อบต. โนนกอก หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมชาย เลิศขามป้อม)

สมาชิก อบต. โนนกอก หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมานิตย์ นอกสระ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โนนกอก